



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vũ Thư



Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng.

Chiều ngày 11/1, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác của Trung ương tới thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4 Đổ Đức Tiếp, tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phó Chủ tịch

nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc tốt đẹp tới thương binh Đổ Đức Tiếp cùng gia đình đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; mong thương binh Đổ Đức Tiếp cùng gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, việc thăm hỏi, tặng quà vào dịp tết đến xuân về thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc,

sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo... để mọi người, mọi nhà đều được đón tết đầm ấm, vui tươi. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đến on đáp nghĩa", bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách để các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đến thăm, động viên, tặng quà 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch nước chia sẻ: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng đóng góp của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, trong đó có giai cấp công nhân, đất nước ta đã được đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất,

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 11/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự. Đồng chí Vũ Kim Cự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước; kip

thời nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình để từ đó tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản phát triển phù hợp cũng như những giải pháp ứng phó kịp thời, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đạt được mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 2 luật, 8 nghị quyết của Quốc hội, 5 nghị định của Chính phủ, 13 thông tư, 17 nghị quyết của Chính phủ, 5 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; là cơ quan thường trực hoặc giữ vai trò chủ trì, đầu mối tổng hợp của 6 tổ công tác đơn đốc giải ngân, 26 đoàn công tác

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

LỜI KÊU GỌI

Toàn dân thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn 2024; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 8/1/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Để phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh:

(Xem tiếp trang 4)

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

Công tác cán bộ được Đảng ta hết sức coi trọng, xác định đây là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", liên quan sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ và việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Muốn thực hiện tốt vai trò, trọng trách của mình, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ cần có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt mà còn phải có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.

Tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được hiểu là thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với những biểu hiện như: luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công việc; luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc, không đùn đẩy, né tránh, thoái thác việc cho người khác hoặc lơ là, thiếu tích cực, làm cầm chừng cho có, cho qua mọi việc mà không quan tâm đến hiệu quả; tích cực nghiên cứu, tìm ra những cách thức hữu hiệu trong xử lý các công việc được giao... Tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ không chỉ là phẩm chất đáng quý mà còn là yêu cầu, đòi hỏi cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, thúc đẩy tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệm vụ này là hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, gia tăng những khó khăn, thách thức đối với nước ta. Để thúc đẩy tiến trình phát triển đất nước, nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu đã định, rất cần phải tiếp tục khơi dậy, phát huy được vai trò, sức mạnh của mọi nguồn lực, mọi chủ thể. Trong đó, trước hết và quan trọng hơn cả là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh năng động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám gánh vác trách nhiệm, toàn tâm toàn trí, dốc sức, dốc lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì lợi ích và mục tiêu chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay có tình trạng không ít cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương thay vì phải chủ động, linh hoạt, tích cực sáng tạo, có ý thức trách nhiệm,

(Xem tiếp trang 4)

NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Tăng trưởng trong gian khó

(Xem trang 2)



Cán đối cung - cầu bảo đảm bình ổn thị trường là giải pháp giúp cho hoạt động thương mại của Thái Bình hoạt động hiệu quả.